

ตารางสรุปการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่	โครงการ/หลักสูตร	วันที่เข้าอบรม	สถานที่อบรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ” ในรุ่นที่ 1	ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2561	ณ โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นายธณยศ ธีรดาธนานนท์	ปลัด อบต.นากระแซง	
2	เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างกฎหมายบุคคลท้องถิ่น ร่างกฎหมายอบต./เทศบาล/อบจ.ฉบับใหม่”	ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561	ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ”	จำเอนกรวิชัย วงศ์คำ	รองปลัด อบต.นากระแซง	
3	การอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนพาณิชย์	วันที่ 21-23 กันยายน 2561	โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวสุพักตร์ จันทะเส	ผู้อำนวยการกองคลัง	
4	เข้ารับการฝึกอบรม “เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในรุ่นที่ 1	ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561	ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นางอภิญญา ศรีพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	

ที่	โครงการ/หลักสูตร	วันที่เข้าอบรม	สถานที่อบรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
5	เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริการจัดการน้าระดับ ท้องถิ่น”	ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561	ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร	นายเดชา จันทูมา	ผู้อำนวยการกองช่าง	
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดทำบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น บัญชีเงินฝาก ธนาคาร บัญชีรายได้สถานศึกษา บัญชี ค่าใช้จ่าย บัญชีรายได้สะสม การจัดทำ รายงาน รายรับ - รายจ่าย การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การ ปิดบัญชี ตามแบบบัญชีท้ายระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ ของ สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551” ในรุ่นที่ 1	ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561	ณ โรงแรมบ้านสวน คุณตารีゾート อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	นางสาวนิตยา ทุมบาล	ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ	
7	เข้าร่วมโครงการแนวทางการพัฒนาการ บริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ใน รุ่นที่	2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561	โรงแรมริเวอร์ซิตี อำเภอมือง จังหวัด อุบลราชธานี	นางสาวจตุติภรณ์ แก้วศรี ทอง	ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ/หลักสูตร	วันที่เข้าอบรม	สถานที่อบรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
8	เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น 11 ประเภท และการลาของพนักงานจ้าง 6 ประเภท” ในรุ่นที่ 8	ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561	ณ โรงแรมลายทอง อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวรุ่งทิพย์ แสนทวีสุข	นักทรัพยากรบุคคล	
9	เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลาง การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดจ้างในลักษณะก่อสร้าง สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในรุ่นที่ 6	ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561	ณ โรงแรมลายทอง อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวชนิษฐา บุญห่อ	นักประชาสัมพันธ์	
10	“การทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ นโยบายใหม่ของกระทรวงมหาดไทย/ผู้บริหารท้องถิ่น ความต้องการใหม่ของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง	ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561	ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอยางคาน จังหวัดเลย	นางสาววรรณภา ช่างไชย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

	ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ” ในรุ่นที่ 2					
11	<p>เข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำแผนและการยกเว้นที่ไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด เฉพาะ ของ พัสดุ (TOR/SPEC) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ และการบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ ตลอดจนการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 (ฉบับใหม่)” ในรุ่นที่ 1</p>	ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561	ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	นางประมวล สีหาเนตร	เจ้าพนักงานพัสดุ	

ที่	โครงการ/หลักสูตร	วันที่เข้าอบรม	สถานที่อบรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
12	เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลาง การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การจัดจ้างในลักษณะก่อสร้าง สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในรุ่นที่ 6	ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561	ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นาสุทธิพันธุ์ สายเมือง	นักพัฒนาชุมชน	
13	เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้องานจ้างทำของงานจ้างก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 ในรุ่นที่ 2	ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562	ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวรัตนารักษ์ คำพะอิก	เจ้าพนักงานธุรการ	
14.	เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายและขอบเขตการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้าน	ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561	ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	จำเอกปรีชา วงศ์มาเกษ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

	โรคติดต่อ ด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน (แก้ไขใหม่ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)” ในรุ่นที่ 5					
15	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2561	โรงแรมเดอะลิโอฟรีรีสอร์ท เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	นางกนกพร สมัครคุณ	นักวิชาการศึกษา	

ที่	โครงการ/หลักสูตร	วันที่เข้าอบรม	สถานที่อบรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษากทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงงานอย่างง่าย Active Learning “ศาสตร์พระราช” ในรุ่นที่ 4	ในระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2561	ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี	นางสาวนงพงา โคตะละ	ครู	
17	เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ e-GP กรณีสถานศึกษาท้องถิ่นต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลมโครงการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษา” ในรุ่นที่ 8	ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561	ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นางสาววิภาพร ศรีสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	
18.	เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้เสียภาษีและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่” ในรุ่นที่ 8	ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561	ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	นางศรีณยา ทะลา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
ร้อยละของจำนวนสายงานที่มีฝึกอบรม

$$\frac{18 \times 100}{18}$$

$$18$$

$$= 100\%$$